



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๖ มีนาคม ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของรัฐสภา		

นายมนู ฮีซัง ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของรัฐสภา เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการบริหารงานด้านต่างประเทศของรัฐสภา ซึ่งนับว่า เป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญของรัฐสภาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการส่งเสริมภาพลักษณ์และความเชื่อมโยงเศรษฐกิจการทำงานของรัฐสภาที่สะท้อนสู่สายตาประชาชนให้สูงขึ้น คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ประกอบด้วย นายยุน ยองกวาน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ และบุคคลอื่นรวมทั้งสิ้น ๙ คน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ข้างต้น ประกอบด้วย ๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสำคัญ เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ในการแลกเปลี่ยนการเยือนเพื่อเสริมสร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี ๒. การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาคriticalในระดับโลก เช่น อัตราการเกิดสังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน ๓. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา ผ่านช่องทางการทูตรัฐสภา นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ยังคงเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการกิจต่างประเทศของรัฐสภา โดยคณะกรรมการฯ ต้องกำหนดระเบียบในการดำเนินการกิจต่างประเทศ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภานำไปยึดถือและปฏิบัติตาม ทั้งการพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสมการใช้งบประมาณ และการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางเยือนต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภา การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และโปร่งใสเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการจัดทำรายงานผลการเดินทางไปต่างประเทศภายในระยะเวลา ๓๐ วัน หลังเสร็จสิ้นการเดินทาง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดทางเว็บไซต์ด้วย ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะเป็นช่องทางการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างประเทศของสมาชิกรัฐสภาตามวิถีทางการทูตแบบรัฐสภาให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานของรัฐสภาได้เป็นอย่างดี

ที่มาของข่าว:	http://review.assembly.go.kr/
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๖ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้ทวน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ	นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ